

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ ฐานเศรษฐกิจ ไทยรัฐ ผจก.รายวัน มติชน เดอะเนชั่น	ปลัดสธ.คนใหม่ -เสนอข่าว พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2561 มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ แต่งตั้ง นายสุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561	รับทราบ
ไทยโพสต์ คอลัมน์ มติกรม.	แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ -เสนอข่าว ที่ประชุมครม.อนุมัติแต่งตั้งนายกิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง	รับทราบ
ไทยโพสต์ ทีวีช่อง NBT สำนักข่าวไทย เดลินิวส์	อุทกภัย -เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงษ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ ร่วมกับนพ.สสจ.ทั่วประเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยและแผนการจัดบริการประชาชน กล่าวว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้สั่งให้ทุกฝ่าย เตรียมความพร้อมรับมือ จึงได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ตอบโต้สถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงแล้ว เน้นป้องกันรพ.พระจอมเกล้าฯ และรพ.ท่าอากาศยาน ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อน หากประชาชนเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669 หรือสอบถามเรื่องโรคติดต่อต่างๆ ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 -เสนอข่าว นพ.ชินโรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงตระหนกและตั้งสติรับมือกับน้ำท่วม โดยติดตามข่าวสารจากราชการเป็นหลัก สำรองอาหารน้ำดื่มให้เพียงพออย่างน้อย 3 วัน ผู้มีโรคประจำตัว ให้จัดเตรียมยาไว้ใกล้ตัว โดยเฉพาะผู้ป่วยจิตเวช ห้ามขาดยา หากยาใกล้หมด ให้พบแพทย์ก่อนนัด -เสนอข่าว นพ.दनัย เจียรกุล ผอ.สคร.10 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า หลายจังหวัดภาคอีสานประสบปัญหา น้ำท่วม โดยเฉพาะ จ.อุบลราชธานี และ จ.มุกดาหาร ขอให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม ที่สำคัญ คือ โรคน้ำกัดเท้า โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ โรคฉี่หนู ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง ไข้หวัด ไข้เลือดออก รวมทั้งอันตรายจากสัตว์มีพิษ ควรยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" หมั่นดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เครื่องใช้ต่างๆ และหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กอ่อน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัวจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ	รับทราบ
โพสต์ทูเดย์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจM2F เดลินิวส์ ข่าวสด	สวัสดิการรักษามีรายได้น้อย -เสนอข่าว นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบเรื่องการให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตามพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามที่ก.คลัง เสนอ สำระสำคัญกำหนดให้ผู้มีรายได้น้อยตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการ พ.ศ. 2545 ข้อ 2 (1) หมายความว่ารวมถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายปัจจุบันที่กำหนดว่าบุคคลที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการนั้น ประกอบด้วย 1.ผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยสวัสดิการประชาชน ด้านการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2537 ได้แก่ คนโสดหรือผู้เยาว์ที่ไม่มี	รับทราบ

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
	<p>ผู้อุปการะ มีรายได้น้อยไม่เกิน 2,000 บาท หรือบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งมีรายได้รวมไม่เกินเดือนละ 2,800 บาท 2.คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ 3.บุคคลที่แสดงความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ</p> <p>ก.คลังได้ประเมินผลกระทบว่า มาตรการนี้จะทำให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ รักษาพยาบาล ทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายสำหรับสินค้าและบริการที่จำเป็นอื่น ๆ ซึ่งเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จากการประเมินพบว่า โรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะไม่สูญเสียรายได้มากนัก โดยคาดว่าจะไม่เกิน 61.7 ล้านบาท/ปี ซึ่งการดำเนินการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม 11.4 ล้านคนเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ไม่ต้องจ่ายค่าบริการตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอยู่แล้ว คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานในการดำเนินการและมีผลบังคับใช้</p>	
ไทยโพสต์ ผจก.รายวัน	<p>พ.ร.บ.นมผง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย หลังจากมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 หรือ พ.ร.บ.นมผง ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ย.2560 แต่ต้องมีกรอบกฎหมายลูกมารองรับ มีทั้งหมด 10 ฉบับ และออกมามากครบทั้งหมดแล้ว คือ 1.การแต่งตั้งคกก.ผู้ทรงคุณวุฒิ 2.การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 3.กำหนดแบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ 4.การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก 5.การให้ข้อมูลอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข 6.การให้ตามประเพณีแก่บุคลากรด้านสาธารณสุข 7.การสนับสนุนองค์ กรวิชาชีพด้านสาธารณสุขและสถาบันอุดมศึกษาที่สอนเกี่ยวกับสุขภาพแม่และเด็ก จัดประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก และอาหารเสริมสำหรับทารก 8.การบริจาคอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก แก่หน่วย บริการสาธารณสุข 9.การทำลายเอกสาร สื่อโฆษณา ที่ได้ยึดหรืออายัด และ 10.หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับ</p> <p>สำหรับประเด็นที่น่าสนใจของประกาศกฎหมายลูกดังกล่าว คือ 1. ต้องแสดงปริมาณในการใช้อาหารสำหรับทารกและข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดลงในฉลาก 2. การให้ข้อมูลแก่บุคลากรสาธารณสุข ต้องมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ 3. ห้ามให้ของขวัญเงิน สิ่งจูงใจ แก่บุคลากรด้านสาธารณสุข เว้นแต่เป็นการให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยต้องมีราคาไม่เกิน 3 พันบาท โดยไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องทำการใดตอบแทน และไม่มีสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารก 4.การสนับสนุนองค์กรวิชาชีพด้านสาธารณสุข และการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็ก ในการจัดประชุมเกี่ยวกับอาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็ก หรืออาหารเสริมสำหรับทารก ต้องไม่มีเงื่อนไขผูกมัดเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์ และ 5.การบริจาคอาหารสำหรับทารกหรืออาหารสำหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ และการบริจาคในกรณีจำเป็นแก่หน่วยบริการสาธารณสุข สามารถบริจาคให้สถานพยาบาลที่มีทารกหรือเด็กเล็กซึ่งเป็นผู้ป่วยเฉพาะโรค พันธุกรรมเมตาบอลิก แพ้โปรตีนนมวัวรุนแรง ลำไส้ล้มเหลวทุพโภชนาการระดับสาม (รุนแรง) หรือทารกเกิดก่อนกำหนดที่ต้องได้รับอาหารเสริมนมแม่สำหรับทารกเกิดก่อนกำหนด กรณีจำเป็นสามารถบริจาคให้แก่องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรและดำเนินกิจกรรมด้านแม่และเด็กที่มีทารกซึ่งเป็น กำพร้า หรือทารกที่แม่ได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ว่าไม่สามารถให้นมบุตรได้</p>	รับทราบ
แนวหน้า	<p>การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมกับ นายกิตติพงษ์ เหล่าจันทร์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน JUAN SANTANDER ตัวแทนองค์การทุน</p>	รับทราบ

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
	<p>เพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย DR. RENU GARG ตัวแทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย และพญ.ศิริพร กัญชนะ ประธานมูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย แดลงข่าวรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในเดือนวันแม่แห่งชาติ และสัปดาห์นมแม่โลก ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค.ของทุกปี และกล่าวว่า ปีนี้สธ.และเครือข่ายร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ภายใต้คำขวัญ "นมแม่คือรากฐานแห่งชีวิต" โดยมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและปกป้องให้เด็กทุกคนได้กินนมแม่อย่างเต็มที่ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ตามสูตร 1-6-2 คือ กินนมแม่ตั้งแต่ 1 ชั่วโมงแรกหลังคลอด กินนมแม่เพียงอย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของชีวิต และกินนมแม่ต่อเนื่องควบคู่อาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปี หรือนานกว่านั้น และตั้งเป้าในปี 2568 ให้ทารกอย่างน้อยร้อยละ 50 ได้กินนมแม่อย่างเดียวยังถึง 6 เดือน สอดคล้องตามเป้าหมายของทุกประเทศทั่วโลก</p>	
สยามรัฐ	<p>ดูแลผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า 1 ใน 5 ของผู้สูงอายุหกล้มและกระดูกหัก ไม่สามารถกลับมาเดินได้อีก บางส่วนต้องใช้รถเข็นไปตลอด และยังพบว่าการหกล้มเป็นสาเหตุสำคัญของการเข้ารพ.ในผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป การป้องกันหกล้มด้วยวิธีออกกำลังกายที่ผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติเองได้ เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ ว่ายน้ำ เป็นต้น ยกเว้นรายที่มีข้อจำกัดด้านสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ และควรปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุ รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่เหมาะสม</p> <p>นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวร เพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า ต้องให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบ้าน จุดเสี่ยงที่สุดคือห้องน้ำ ต้องมีราวจับและพื้นกันลื่น มีเก้าอี้นั่งเสริมอาบนํ้า และปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้เหมาะสม</p>	รับทราบ
เว็บไซต์สนุก	<p>โรคซึมเศร้า</p> <p>-เสนอข่าว ตำรวจพบศพ ดาบตำรวจ กิตติพงศ์ อายุ 49 ปี ชาวจ.พะเยา ใช้อาวุธปืนยิงตัวตาย เสียชีวิตอยู่ในบ้านพัก คาดว่าฆ่าตัวตายสาเหตุจากโรคซึมเศร้า นำส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ ทำการผ่าชันสูตรศพ ก่อนจะมอบให้ญาตินำไปจัดการตามประเพณีต่อไป</p>	รับทราบ
<p>ไทยรัฐ</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เด่นทั่วไทย</p> <p>เดลินิวส์ คอลัมน์ รอบรู้ท้องถิ่น ไทย</p>	<p>ไขเลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำแอปพลิเคชัน "ทันระบาด" ซึ่งได้รับเลือกจาก วช.ให้เป็น 1 ใน 7 ผลงานนวัตกรรมระดับชาติที่มีศักยภาพ มีประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจและประเทศ</p> <p>นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า แอปพลิเคชัน "ทันระบาด" สร้างขึ้นเพื่อการปฏิบัติงานของ อสม.และประชาชนในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไขเลือดออก โดยการสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย ติดตามวิเคราะห์และรายงานผลแบบเรียลไทม์ ทำให้ทราบความเสี่ยงก่อนเกิดการระบาด ผู้บริหารสามารถวางแผนการควบคุมความเสี่ยง เฝ้าระวัง ควบคุมโรคได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดได้แล้วตั้งแต่บัดนี้</p> <p>-เสนอข่าว นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รอง ผวจ.อุทัยธานี เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรณรงค์ป้องกันโรคไขเลือดออกที่กำลังระบาดหนัก มีผู้ป่วยกระจายในทุกอำเภอ ให้ควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งเป็นวิธีที่ป้องกันไขเลือดออกที่ดีที่สุด</p> <p>-เสนอข่าว นายมะยาก็ กาเจ สสอ.รามัน นำทีม อสม.ตำบลลาซอ อ.รามัน จ.ยะลา ออกเยี่ยมผู้ป่วยไขเลือดออก นิดพันหมอกควันและแจกทรายอะเบท พร้อมทั้งใช้รถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้าน</p>	รับทราบ

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว</p>	<p>บุหรีไฟฟ้า -เสนอข่าว พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี เปิดเผยงานวิจัยล่าสุดของคณะนักวิจัย ม.ชานดิเอโก สหรัฐอเมริกา ซึ่งศึกษาข้อความในทวีตเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับบุหรีไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกา จำนวนกว่า 194,000 ข้อความ โดยสุ่มเลือก 973 ข้อความ พบว่ามีการทวีตข้อความในเชิงสนับสนุนบุหรีไฟฟ้ากว่า 66% โดยกว่า 54% ระบุว่าบุหรีไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรีธรรมดา ที่น่าสนใจคือ กว่า 70% เกิดจากทวีตบอทซึ่งเป็นโปรแกรมอัตโนมัติที่จัดทำขึ้น เพื่อสร้างกระแสและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์บุหรีไฟฟ้า ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปว่า ประชาชนควรตรวจสอบการโฆษณาแฝงในสื่อโซเชียลมีเดียที่อาจจะสร้างความเข้าใจผิดต่อการใช้บุหรีไฟฟ้า</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>เอาผิดพยาบาลทำลายหลักฐานทางคดี -เสนอข่าว นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้พา นายสุบิน ยาวีราช อายุ 41 ปี บิดาน.ส.นรีกานต์ ยาวีราช ที่เสียชีวิตจากเหตุตุกรถเทรลเลอร์ เข้าพบ พ.ต.ท.สมนึก สันติภาตะนันท์ สว. (สอบสวน) กก.2 บก.ป. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับพยาบาลและแม่บ้านรพ.การุญเวช จ.พระนครศรีอยุธยา ในข้อหาทำลายหลักฐานในการกระทำความผิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง หลังพบว่าพยาบาลได้นำกางเกงในของผู้ตายให้แม่บ้านนำไปทำลาย โดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงการสนทนาระหว่างพยาบาลกับตำรวจที่ระบุว่า เป็นคนนำกางเกงในของผู้ตายส่งให้แม่บ้านนำไปทิ้ง</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ลดเอตส์-วันโรคกทม. -เสนอข่าว นายพิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. ให้การต้อนรับนายเทอเรนซ์ เพอร์รี่ ผอ.ศูนย์สำหรับการควบคุมและป้องกันโรค พร้อมคณะทำงานศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ในโอกาสตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของ กทม. ซึ่งในปี 2545 ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือและดำเนินงานโครงการเอตส์โลก ทั้งด้านการป้องกันการดูแลผู้ป่วย ขยายความร่วมมือในการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรคในกลุ่มต่าง ๆ โดยศูนย์ควบคุมโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนงบประมาณ 846,222 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 28.2 ล้านบาท ให้แก่กทม. ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ รวม 7 โครงการเพื่อแก้ปัญหาโรคเอตส์และวันโรค</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>หนังสือที่ รบ 0032/3711</p>	<p>ผลกระทบ บ.ก่าจัดขยะพิษ -เสนอว่า กรณีชาวบ้านในพื้นที่ ต.น้ำพุ อ.เมืองราชบุรี และพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ได้รับความเดือดร้อนจากบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ ริโซเคิล เซนเตอร์ จำกัด รับกำจัดขยะพิษ ทำให้น้ำใต้ดินปนเปื้อนสารเคมี และไม่มีกรฟื้นฟูแหล่งน้ำใต้ดิน ส่งผลกระทบคนราชบุรีป่วยจากค่าแมงกานีสสูงเกินมาตรฐาน นั้น สสจ.ราชบุรี ชี้แจงว่า ได้สำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 59 จนถึงปัจจุบัน แผนดำเนินการในระยะต่อไปจะทบทวนแผนที่หมู่บ้านและแผนที่ทางน้ำ เพื่อหาประชาชนกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุม, ตรวจเลือด/ปัสสาวะประชาชนกลุ่มเสี่ยง 257 คน เป็นระยะ ๆ, รพ.ราชบุรี ร่วมกับ รพ.สต.น้ำพุ ออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาทุก 3 เดือน</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>หนังสือที่ นย 0032.003/1514</p>	<p>โรคมือ เท้า ปาก -เสนอว่า กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กส่งข้อความแจ้งว่า เป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัจฉริยะ 3 ภาษา ใน อ.เมือง จ.นครนายก มีเด็กนักเรียนเป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวนมาก แต่ทางโรงเรียนไม่มีการปิดเพื่อทำการฆ่าเชื้อโรค ทำให้เด็ก ๆ ป่วยไม่หาย ติดต่อกัน สสจ.นครนายก ไม่ได้แจ้งแจ้งรื่องเรียนมาที่เพจกระทรวงโดยตรง สสจ.นครนายก ชี้แจงว่า ได้ประสานทีม SAT จังหวัด และทีม SRRT รพ.นครนายก และสสอ.เมืองนครนายก</p>	<p>รับทราบ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว	มิติที่ประชุม
	สอบสวนโรคเบื้องต้น พบ นร.ป่วยโรคมือ เท้าปาก 2 ราย ผู้ปกครองพาไปรับการรักษา และให้หยุดเรียน ทั้งนี้ได้ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของเบื้องต้น ให้คัดกรอง นร. ทุกวัน ขณะนี้ไม่พบ นร.ที่ป่วยรายใหม่	
หนังสือที่ มส 0032.008/2134	<p>ช่วยผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรม</p> <p>-เสนอว่า กรณีนายณัฐวัฒน์ หรือน้องกวีวัน ชื่อสัตย์ อายุ 17 ปี ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ขอความช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ไทยนิวส์ เนื่องจากป่วยเป็นโรคพร่าเตอร์-วิลลี่ ซินโดรม ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ อ้วนผิดปกติ น้ำหนัก 196 กก. ต้องไปพบแพทย์รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ทุกเดือน มีค่าใช้จ่ายครั้งละเป็นหมื่น สสจ.แม่ฮ่องสอน รายงานผลการดำเนินการว่า สั่งการให้ รพ.แม่ลาน้อย จัดส่งทีมหมอครอบครัวดูแลด้านกายภาพบำบัด 1 ครั้ง/เดือน, สนับสนุนอุปกรณ์ จัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนให้ผู้ป่วย ยืม ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับบัตรผู้พิการ และเงินช่วยเหลือ</p>	รับทราบ



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch